



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๘๙๔

วันที่

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ หิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศาลเทพารักษ์ เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัมพวันเวียงทอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกทม.บนทวิตเตอร์ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th twitter/pr_bangkok facebook/prbangkok

ฉบับที่ 214/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ★ กทม. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย
- ★ พัฒนาสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มปอดแห่งใหม่ย่านลาดพร้าว
- ★ ปลัดกทม. ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

ข่าวสำนักงานเขต

- ★ พญาไทจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564
- ★ พระโขนงจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- ★ คันนายาวขานรับนโยบายรัฐบาลเข้มสถานประกอบการปลอดโควิด-19
- ★ มีนบุรีแจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ธ.ค. 64
- ★ ประเวศสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค
- ★ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ★ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ★ บางแคแจ้งงดบริการงานทะเบียน

กรุงเทพมหานครชวนประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1.สำหรับประชาชนทั่วไป นัดหมายขอรับวัคซีนทางแอปพลิเคชัน "QueQ" เลือกรับบริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง หรือ รพ.สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนแบบองค์กรหรือกลุ่ม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ผ่าน GOOGLE FORM <https://bit.ly/3xEE577> และช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ โดยช่องทางที่ 2 และ 3 รับบริการได้ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ หรือรพ.สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง

ข่าวผู้บริหารกทม. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเนื่องในวันพืชมงคลและวันสิ่งแวดล้อมไทย

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทยในเดือนธันวาคม ได้แก่ วันพืชมงคลซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกันรักษาลิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โฉก หนอง นา เขตทวีวัฒนา

สำหรับกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นในโอกาสวันพืชมงคลและวันสิ่งแวดล้อมไทยใน ประจำปี 2564 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 200 ต้น ซึ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่จะออกดอกบานสะพรั่ง ทุกช่วงต้นปี ทนทานต่อดินฟ้าอากาศและโรคแมลง นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา จึงได้เลือกปลูกในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวภายใน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โฉก หนอง นา เขตทวีวัฒนา ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่ บนพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบไปด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็ด การเพาะหอย รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แบบผสมผสาน ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจได้เรื่อยๆ นี้

----- (ชลธิชา...สปล. รายงาน)

พัฒนาสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มปอดแห่งใหม่ย่านลาดพร้าว

(1 ธ.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เขตลาดพร้าว และร่วมปลูกต้นประดู่ภายในสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตลาดพร้าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ และมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย พร้อมมอบทุนประกอบอาชีพและเงินเยียวยาให้แก่ประชาชน จำนวน 4 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เขตลาดพร้าว มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา เดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่มีโฉนด สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง และเป็นป่ารกทึบ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ตกเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพ เปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณะได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ โครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เป็นหนึ่งในโครงการ “Green Bangkok 2030” ปลูกเพื่อเปลี่ยน ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว ดีต่อใจ คนกรุง” เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง ลดปัญหามลพิษ เพิ่มปอดให้แก่ชุมชนโดยรอบ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2573

ตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเขตดอนเมืองและหลักสี่

จากนั้น เวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณชุมชนวัดดอนเมือง เขตดอนเมือง พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา นมกล่อง น้ำดื่ม ผักอ่อมสำเร็จรูป หนังกากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชน จำนวน 5 ราย และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง สำนักพัฒนาสังคม ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล

จากนั้น เวลา 14.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังชุมชนบางบัว (หมู่บ้านอาทิตย์) และชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) เขตหลักสี่ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ สำนักพัฒนาสังคม ร่วมให้ข้อมูลและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว จำนวน 16 ราย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน เพื่อจัดทำแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในระยะยาว นอกจากนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

ปลัดทรม. ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

(1 ธ.ค. 64) เวลา 08.45 น. นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการส่งตัวและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับหนังสือส่งตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งว่าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยมี นางอลิสสา เงินเลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ นางสาวประกาศศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการส่งตัว ณ ห้องปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มี.ค. 64 และกำหนดส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งว่าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ (1 ธ.ค. 64) จำนวน 7 ตำแหน่ง ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 38 อัตรา โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด พร้อมอำนวยความสะดวกโดยประสานหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับข้าราชการบรรจุใหม่อีกด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นชีวิตราชการ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านพึงระลึกไว้ว่าอาชีพราชการคือการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของกรุงเทพมหานครให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรัก และความสามัคคี ในการปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย

โอกาสนี้ ขอฝากคติการทำงานแก่ทุกท่าน 4 ประการ ดังนี้ 1. จงทำงานด้วยความไม่ประมาท เตรียมแผนการปฏิบัติงานให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ดังปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” 2. จากธรรมของพระอัสสชิเถระซึ่งได้แสดงแก่สารีบุตรปริพาชกกว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้” ซึ่งคำสอนนี้สามารถนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทุกปัญหา นั่นคือ เหตุเกิดจากอะไรก็ต้องแก้ไขที่เหตุนั้น หาเหตุให้พบ เมื่อพบเหตุแล้วย่อมจะหาทางแก้ไขได้ แต่ถ้าไม่พบเหตุแห่งปัญหาก็กหาทางแก้ไขไม่ได้ 3. พระบรมราชาวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ความว่า “งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้จิตวิญญูญที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน” และ 4. การจะทำงานให้เกิดผลสำเร็จนั้นเกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรและความมุ่งมั่น ดังคำของพระมหาชนกที่กล่าวแก่นางมณีเมขลาว่า “เราได้พิจารณาเห็นธรรมนิยมของโลก และผลของความพยายาม จึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งนี้” นอกจากนี้ ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในเกียรติของข้าราชการ ประสบความสำเร็จความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งจะดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

พญาไทจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนพญาไทภิรมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม เวลา 08.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 22794141-3 ต่อ 6459

----- (ปชส...เขตพญาไท รายงาน)

พระโขนงจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นางสาววรรณลักษณ์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00-11.00 น. บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตพระโขนง โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น

----- (ปชส...เขตพระโขนง รายงาน)

คั่นนายาวชวนรับนโยบายรัฐบาลเข้มสถานประกอบการปลอดภัยโควิด-19

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคั่นนายาว กทม. เปิดเผยว่า จากการศึกษากรุงเทพมหานครกำหนดให้สำนักงานเขตทุกเขตสำรวจและตรวจแนะนำสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการกิจกรรมสถานบันเทิงนั้น เขตฯ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบกิจการเป็นร้านอาหารที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ สามารถดำเนินการปรับปรุงสถานที่และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA หรือ SHA+) มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) สำหรับร้านอาหาร โดยกำกับติดตามสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการสถานบันเทิงให้ปรับปรุงสถานที่ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับ องค์กร (COVID Free Setting) พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรของตนเองได้รับวัคซีนทุกคนสำหรับสถานบันเทิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการตามแผนที่ศบค.กำหนดไปพร้อมๆกัน

----- (ปชส...เขตคั่นนายาว รายงาน)

มีนบุรีเร่งจัดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ธ.ค. 64

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยวันที่ 5-6 และวันที่ 10 ธันวาคม 64 กำหนดเป็นวันหยุดราชการ เขตฯ จึงขอแจ้งงดการให้บริการประชาชนในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 วันที่ 10 และ 12 ธันวาคม 2564 ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวจะมีบริการเฉพาะการรับแจ้งตาย เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 (เฉพาะฝ่ายทะเบียน) วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 วันที่ 11 ธันวาคม 2564 (เฉพาะฝ่ายทะเบียน) และวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.00-16.00 น. โดยฝ่ายทะเบียนจะให้บริการตามปกติ คือ วันจันทร์-เสาร์ ส่วนฝ่ายอื่นๆ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2914 5833, 0 2540 7155

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

ประเวศสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) สำนักอนามัย กำหนดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนพิทยากรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) บอแรกซ์ ฟอรัมาลิน สีสังเคราะห์ และ SI-2 (ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตหลักสี่ สำหรับเดือนธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ เคหะชุมชนท่าทราย (บ้านเรือนแถว) ซอยประชาชื่น 12 วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ชุมชนสรรพาวุธบาง พล.1 รอ. ซอยแจ้งวัฒนะ 10 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ชุมชนหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 และวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ชุมชนโสสุนคร ซอยงามวงศ์วาน 43 นอกจากนี้ เขตฯ ยังได้จัดเรือเก็บชยะเก็บชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนสองฝั่งคลองเปรมประชากร เป็นประจำทุกวันอาทิตย์อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7434, 7436 หรือโทร. 0 2576 1393

เขตบางรัก วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนตรอกท่านาย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตบางแค วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านชิกเนเจอร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2454 5808 ทุกวันในเวลาราชการ

เขตประเวศ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตพระโขนง วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ซอยพื้งมี 28 และ 30 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2332 9682

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 5-8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณถนนรามคำแหง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัดถนนสุวินทวงศ์-คลองลาดบัวขาว (สุดพื้นที่เขต)

เขตบางรัก วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณถนนสีลมขาออก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขาออก ถนนมหาเศรษฐี และถนนพระรามที่ 4 ปากซอยจอมสมบูรณ-ซอยสองพระ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตพระโขนง เดือนธันวาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. บริเวณเส้นทางลัดซอยสุขุมวิท 52 ออก 62 เส้นทางลัด 62 ออก 64 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 ซอยสุขุมวิท 62/1 และซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2332 9682

เขตพญาไท วันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริเวณถนนพหลโยธิน ซอยอินทามระ 6-9 ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่คลองสามเสน ถึงทางขึ้นทางด่วน และสวนพญาไทภิรมย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

เขตประเวศ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ วัดทุ่งลานนา ถนนอ่อนนุช ซอย 53 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 27 ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 14-18 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าหน้าป้อมเซลล์ ถึงหน้าไปรษณีย์เคอรี่ ถนนสุขาภิบาล 2 ตั้งแต่หน้าศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ถึงนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก หน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประเวศ และถนนคูขนานมอเตอรเวย์ หน้าโรงเรียนสุเทวารามมา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตทวีวัฒนา เวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2564 บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งใต้) ตั้งแต่ไฟแดงแยกถนนอุทยาน ถึงใต้สะพานวัดโกมพุทธรังสี ถนนสายหลักและถนนสายรอง และวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ถนนอุทยาน ถึงพื้นที่ภายในสำนักงานเขตทวีวัฒนา และตั้งแต่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ศาลาธรรมสพน์) ถึงจุดกัลปพฤกษ์ใต้สะพาน ถนนสายหลักและสายรอง

----- (ปชส...เขต รายงาน)

บางแคแจ้งงดบริการงานทะเบียน

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. แจ้งว่า เขตฯ งดบริการงานทะเบียน ในวันที่ 5-6 ธ.ค. 64 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดชดเชย โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะการแจ้งตายเท่านั้น เวลา 08.00-16.00 น. (พักเที่ยง) โดยงานทะเบียนจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 7 ธ.ค.64 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2454 5847

----- (ปชส...เขตบางแค รายงาน)